

## 23/06/16 THỨ NĂM TUẦN 12 TN

### Mt 7,21-29

7:21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.

7:22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?"

7:23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!

7:24 "VẬY ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.

7:25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.

7:26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.

7:27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".

7:28 Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, đám đông sửng sốt về lời giảng dạy của Người,

7:29 vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ.

### YÊU VÀ HÀNH ĐỘNG

***"Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá."*** (Mt 7,24)

**Suy niệm:** Mẹ Têrêsa Calcutta kể lại câu chuyện sau đây: Khi thấy các nữ tu của mẹ ân cần chăm sóc vết thương cho bệnh nhân, một người giàu có nói: "Cho tôi một triệu đô la để làm việc này, tôi cũng chịu thua". Mẹ trả lời: "Cho chúng tôi mười triệu đô la để thôi không làm những việc này, chúng tôi cũng không làm. Chúng tôi chỉ làm vì tình mến Chúa." Hình ảnh mẹ Têrêsa cùng với các nữ tu của mình trong màu áo trắng xám viền xanh đã trở nên quen thuộc trên các đường phố Ấn Độ, tìm kiếm và chăm sóc những người nghèo khổ. Khi được hỏi bí quyết thành công, Mẹ đã trả lời: "Chúng tôi không phục vụ để đòi thành công, chúng tôi phục vụ để làm chứng cho công việc của Chúa".

**Mời Ban:** Lòng Thương Xót của Thiên Chúa được bày tỏ không chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng hành động dân thân trải dài trong lịch sử, đỉnh cao nơi con người của Đức Giêsu, qua lòng yêu thương, săn sóc và cứu độ con người bằng chính cái chết của mình. Do đó, yêu mến Đức Giê-su không chỉ dừng lại ở việc nói lời yêu mến Ngài, nhưng bạn được mời gọi dân thân để trở nên chứng nhân cho Lòng Thương Xót của Chúa, qua những hành động cụ thể, thực hành lời dạy của Đức Giê-su trong đời thường của mình.

**Sống Lời Chúa:** Thực hành một việc hy sinh để bày tỏ lòng yêu mến Chúa, hoặc thể hiện một cử chỉ yêu thương cụ thể với một người mình gặp trong ngày.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa Giê-su, xin cho con không chỉ biết yêu mến Chúa trong nhà thờ, mà còn biết sẵn sàng quảng đại và hy sinh để sống Lời Chúa dạy trong cuộc sống hằng ngày. Amen.*